

**Sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”  
theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII)**

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, phong trào “Tự soi, tự sửa” đã diễn ra sôi nổi trên cả nước, góp phần đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp.

Thực hiện công văn số 12/HD/QU của Quận uỷ Long Biên về việc Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần NQTW 4 khoá XIII với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; Nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay; Ngày 01/04/2022, chi bộ Trường THCS Lê Quý Đôn đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị chủ đề: “Tự soi, tự sửa”.

Tham gia Hội nghị có đầy đủ 09 đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thuý- Bí thư chi bộ chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã diễn ra với hình thức kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được tiến hành nghiêm túc, thận trọng trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn nhằm hướng tới hoàn thiện bản thân các đồng chí đảng viên. Trên cơ sở đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, CBDV, công chức, viên chức, đoàn viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong công tác chuyên môn và trong các hoạt động của nhà trường;

Buổi sinh hoạt đã giúp cho CBDV nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 21-KL/ TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CBDV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Một số hình ảnh của Hội nghị:





